



Asian Productivity Organization "The APO in the News"

Name of publication: Krungthepturakit (9 October 2014, Thailand)

วันหยุดสัปดาห์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.2557

HR&Management

hr_kt@nationgroup.com

เปิดโฉม10แนวโน้ม ขับเคลื่อนธุรกิจเกษตรเอเชีย

• ขนิลา ภระมยศักดิ์

แนวโน้มสำคัญของธุรกิจเกษตรของเอเชียจะมียุทธศาสตร์ 10 ประการ

คือใจความสำคัญที่ได้รับจากหัวข้อสัมมนา "Global Trends and the Key Drivers in Agribusiness Development" แนวโน้มและปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญในการพัฒนาธุรกิจเกษตรในระดับสากล ซึ่งบรรยายโดย "ดร.ราล์ฟ คริสตี" ผู้อำนวยการสถาบันนานาชาติคอร์เนล เพื่ออาหาร การเกษตร และการพัฒนา ทั้งเป็นอาจารย์ด้านเศรษฐศาสตร์ประยุกต์และการบริหารจัดการ มหาวิทยาลัยคอร์เนล ประเทศสหรัฐอเมริกา

โดยแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อธุรกิจเกษตรของเอเชีย 10 เรื่องใหญ่ มีดังต่อไปนี้

1. กระแสโลกาภิวัตน์ เพราะไม่ว่าจะเดินทางไปที่ไหน หรืออยู่ตรงไหน ก็สามารถรับประทานอาหารจากชาติอื่นๆ ได้ด้วยคลิกปัจจุบันนี้ไร้พรมแดน ทำให้ข่าวสารและธุรกิจสามารถเข้าถึงกลุ่มตลาดและผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็ว การเดินทางของผู้คนเป็นไปอย่างสะดวกสบาย การขนส่งมีทางเลือกที่หลากหลายและรวดเร็วมากขึ้น ระบบการติดต่อสื่อสารที่เชื่อมโยงตลาดผู้ประกอบการ และผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

2. ซูเปอร์มาร์เก็ต จะเป็นที่มาของจำหน่ายที่มีความสำคัญในการกำหนดพฤติกรรมของผู้บริโภค การขยายตัวอย่างรวดเร็วของซูเปอร์มาร์เก็ต จะส่งผลกระทบต่ออย่างกว้างขวาง

ต่อปัจจัยด้านอุปสงค์ ก็คือ มีการเคลื่อนย้ายของเกษตรกรเข้าสู่อุตสาหกรรมมากขึ้น การจะทำธุรกิจกับประเทศใด ควรศึกษารัฐธรรมนูญของประเทศนั้นๆ ให้ดี และจากคนที่ผู้หญิงทำงานนอกบ้านมากขึ้น ก่อให้เกิดโอกาสในเรื่องการให้สวัสดิการและความสะดวกสบายในการอบรมถึงอาหารแปรรูป เพื่อประหยัดเวลาในการทำอาหาร

นอกจากนี้ การเติบโตของรายได้เฉลี่ยต่อคนที่สูงขึ้น การเพิ่มมากขึ้นของชนชั้นกลาง ส่งผลให้มีความต้องการเรื่องคุณภาพที่สูงมากขึ้น ในหลายประเทศ สิ้นค้าพวกเนื้อสัตว์ และพวกออร์แกนิก เติบโตขึ้น ที่มีความต้องการอาหารแปรรูปมากขึ้น ซึ่งซูเปอร์มาร์เก็ต ก็สามารถสนองความต้องการด้วยความหลากหลายของอาหารและราคาที่ถูกกว่า

ต่อปัจจัยด้านอุปทาน ก็คือ มีการไหลบ่าเงินลงทุนจากต่างประเทศ เช่นกิจการคาร์ฟูร์ของฝรั่งเศส ที่ไปเปิดสาขาที่ประเทศอาร์เจนตินา เนื่องจากทำได้กำไรได้ถึงสามเท่ามากกว่าสาขาที่เปิดในฝรั่งเศส

ดังนั้น จากนี้สิ่งที่เกิดขึ้น ก็คือ การควบรวมของกลุ่มซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วโลก ทำนองปลาใหญ่กินปลาเล็กแนวโน้มในระบบการจัดซื้อจัดจ้างในซูเปอร์มาร์เก็ต

3. ภาวะอากาศเปลี่ยนแปลง โดย 99 % ของนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่า ภาวะดังกล่าวจะเกิดขึ้นจริง ซึ่งการเปลี่ยนแปลงจะมีผลกระทบทางอ้อมต่อผลผลิตเกษตร เช่นมีการคาดการณ์ว่าภายในปี 2050 สำหรับนาข้าวประเทศไทย คาดว่าผลผลิตจะลดลงจะอยู่ในช่วง 14%-20% ข้าวสาลีประมาณ 32%-44% สำหรับข้าวโพดประมาณ 2%-5% และถั่วเหลือง 9% -18%

4. นวัตกรรมที่ใช้ในหลากหลายวัตถุประสงค์ แนวโน้มจะอาศัยกำลังจะถึงจุดวิกฤติ ไม่ใช่แค่สำหรับดื่มเท่านั้น แต่สำหรับการทำงานเกษตรด้วย

มีการใช้แหล่งน้ำในเชิงสร้างสรรค์ นำมาใช้สร้างความชื้นแก่ผู้คนที่ปลูกพืชไร่ การปลูกและบริโภคน้ำยังมีความสำคัญอย่างมากในธุรกิจการเกษตร การจัดการน้ำและการวางแผนการใช้น้ำประปา จึงเป็นประเด็นที่สำคัญที่ผู้ประกอบการต้องพิจารณาในการดำเนินธุรกิจการเกษตร

5. รายได้เพิ่มขึ้น จะมีความไม่เท่าเทียมกันของรายได้ ดังนั้น รายได้จึงส่งผลถึงขีดสุดของประชากร

ความสามารถในการจับจ่าย ทั้งด้านการศึกษา และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร พฤติกรรม



การเติบโตอย่างรวดเร็วของซูเปอร์มาร์เก็ตส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานและเป็นผู้บริโภค

การบริโภคในภาพรวมของตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่สินค้าที่มีคุณภาพ หากผู้บริโภคต้องการไม่พัฒนาสินค้าของตนเอง ก็อาจส่งผลให้การดำเนินงานประสบปัญหา

6. การเพิ่มขึ้นของพฤติกรรมผู้บริโภคแบบควบคุมอาหารเพื่อลดน้ำหนัก และคำนึงความปลอดภัยของอาหาร นี้คือแนวโน้มที่สำคัญของวงการของผู้บริโภค ดังนั้นได้จากมาตรฐานความปลอดภัยของอาหารได้ถูกกำหนดขึ้นทั่วโลก

7. การค้าระหว่างประเทศ และระหว่างภูมิภาค ความร่วมมือกันของตลาดระหว่างประเทศและภูมิภาคจะเพิ่มมากขึ้นมากในธุรกิจการเกษตรในเอเชียเพราะประสิทธิภาพในการผลิตที่สูงขึ้น และก่อให้เกิดการพัฒนาภาคธุรกิจของผลิตภัณฑ์ที่สูงขึ้น ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค

8. เกิดการพัฒนาแบบโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการขยายตัวของการผลิตและเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการขยายฐานการผลิตและการไหลเข้าของเงินทุนต่างประเทศในการลงทุนในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งทำให้เกิดการพัฒนาการผลิตของธุรกิจการเกษตรลดลง

เคยมีการศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของการปรับปรุงการเข้าถึงถนนสำหรับชุมชนชาวประมงในฟิลิปปินส์ พบการปรับปรุงถนนที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในการลงทุน การผลิต การจ้างงาน และบริการขนส่ง แล้วพบว่า

การบริโภคที่มีเนื้อหาลดลง 35% ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาลดลง 44% และเวลาในการเดินทางลดลง 40%

โครงสร้างพื้นฐานที่ดีขึ้นจะเชื่อมโยงไปยังตลาดการค้าโลกซึ่งจะช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และทำให้เกิดการส่งเสริมการลดความยากจนในพื้นที่ชนบท นอกจากนี้โครงสร้างพื้นฐานที่ดีมีส่วนช่วยกระจายไปในการเจริญเติบโตที่สมดุลมากขึ้น จากภูมิภาคที่ล้าหลังให้สามารถตามพื้นที่ที่มีการพัฒนามากขึ้นได้ทัน

กิจการทางเศรษฐกิจจะได้รับประโยชน์ทั้งจากการแทรกแซงโครงสร้างพื้นฐาน คือ การเกษตร แหล่งที่มาของรายได้ทั้งหมดในภาคเกษตรมีความได้เพิ่มขึ้นมากที่สุด แต่อย่างไรก็ตามการดำเนินงานภาคเกษตรที่สร้างโดยโครงการนี้เมื่อจำกัด

เพราะในความเป็นจริงการขยายตัวของเชื้อเพลิงภาคเกษตรโดยโครงการดูเหมือนจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากค่าจ้างแรงงานเกษตรที่มีกับแรงงานในฟาร์มส่งผลให้รายได้ของเกษตรกรลดลง 23% เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องสังเกตว่าเมื่อโลกหนึ่งในการจ้างงานสำหรับคนยากจน หรือการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเกษตรกรที่เพิ่มขึ้นยังคงอาจจะถูกแทนที่ด้วยการใช้กรรมกรหรือวิธีการอื่นของการขนส่งด้วยเครื่องจักรในพื้นที่ทางหลวงชนบทเสร็จสมบูรณ์

9. เทคโนโลยี ซึ่งประยุกต์ใช้กับการเกษตร ซึ่งเกษตรกรในประเทศกำลังพัฒนาส่วนใหญ่สามารถเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตได้มากขึ้น การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตทำให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ไม่สามารถเข้าถึงได้ก่อนหน้านี้ เพราะการขยายตัวของซอฟต์แวร์ที่เปิดให้ใช้ทำให้องค์กรชุมชนสามารถแบ่งปันข้อมูล จากการบริหารจัดการและการบริการให้คำปรึกษาระหว่างเกษตรกรที่ไร้ทรัพยากรและบริการโทรศัพท์มือถือของเอกชน

นอกจากนี้เกษตรกรสามารถเข้าถึงความร่วมมือกันผ่านข้อมูลในระบบ crowdsourcing จากโทรศัพท์มือถือ อีกทั้งเกษตรกรยังสามารถใช้เอสเอ็มเอสเพื่อส่งข้อความการเกษตรที่สำคัญในท้องถิ่นและปฏิบัติการของเกษตรกรที่พร้อมข้อมูลผลผลิต ซึ่งเป็นข้อมูลที่ก่อนหน้านี้เป็นเรื่องยากที่จะได้รับโดยไม่ต้องการสำรวจในราคาแพงโดยนักวิจัย

10. การเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างสังคมและประชากรของภูมิภาคเอเชีย ที่ส่งผลให้บางประเทศมีชนชั้นแรงงานลดลง ทำให้เกิดการขาดแคลนแรงงานและแรงงานที่มีทักษะในการดำเนินธุรกิจการเกษตร และส่งผลกระทบต่อเอเชียก็เปิดรับวัฒนธรรมตะวันตกมากขึ้น ทำให้พฤติกรรมผู้บริโภคมีการปรับเปลี่ยนตามการขยายตัวของเศรษฐกิจ